

Trên bản đồ CNTT thế giới:

Việt Nam đang ở đâu?

Trong bản báo cáo mang tên "Vị trí Việt Nam trên bản đồ CNTT-TT thế giới 2008", trình bày tại Hội thảo Toàn cảnh CNTT-TT Việt Nam 2008 (Vietnam ICT Outlook - VIO 2008) diễn ra tại TP. HCM ngày 15/7/2008, ông Lê Trường Tùng nhận định "Việt Nam đã cải thiện được đáng kể cả về điểm số và thứ hạng trong nhiều bảng xếp hạng CNTT-TT của các tổ chức quốc tế trong năm qua".

Theo chỉ số sẵn sàng mạng (NRI - Networked Readiness Index) của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) công bố tháng 3/2008, với những đánh giá liên quan đến môi trường kinh doanh, chính sách CNTT, sự sẵn sàng kết nối của người dân và doanh nghiệp cũng như môi trường ứng dụng CNTT-TT, Việt Nam đã tăng mạnh được 9 bậc, với điểm số 3,67 và xếp hạng 73/127 quốc gia.

Còn theo Báo cáo của UNPAN - Mạng lưới trực tuyến về hành chính công và tài chính của Liên Hợp quốc - công bố tháng 3/2008, chỉ số về Chính phủ điện tử (E-Government Index) của Việt Nam đã tăng lên đáng kể, từ 0.364 điểm năm 2005 lên 0.4558 điểm năm 2008, và tăng hạng tới 16 bậc (xếp thứ 91) so với các năm trước (năm 2005 xếp thứ 105; năm 2004 xếp thứ 112).

Xếp hạng Chính phủ điện tử của UNPAN được tính và thể hiện qua 3 chỉ tiêu: Chỉ số Web; Chỉ số hạ tầng viễn thông và Chỉ số nguồn nhân lực.

Trong năm qua, vị trí của Việt Nam trên bản đồ CNTT thế giới đã sáng sủa hơn, với nhiều vị trí được cải thiện. Tuy nhiên, theo Phó chủ tịch Hội Tin học Việt Nam Lê Trường Tùng, vẫn còn không ít thách thức phía trước



Chỉ số hạ tầng viễn thông Việt Nam thể hiện được sự tiến bộ nhất trong năm qua.

* Chỉ số Web của Việt Nam - được phân tích qua các website của cơ quan nhà nước - đạt 0.4448 điểm, tăng mạnh so với năm 2005 là 0.2231 và năm 2004 là 0.143. Tuy nhiên, dường như đây là những thống kê đơn thuần về số lượng các website của cơ quan nhà nước mà chưa thực sự quan tâm đến chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp. Bởi theo một kết quả khảo sát về nhu cầu sử dụng nội dung số trên Internet - do Vụ CNTT, Bộ TT&TT công bố cũng tại Hội thảo này, số người sử dụng dịch vụ tại các cổng thông tin điện tử (trong đó có cổng thông tin điện tử và website của các cơ quan nhà nước) rất hạn chế, chỉ chiếm

khoảng 28,63% trong số được khảo sát.

* Chỉ số hạ tầng viễn thông thể hiện được sự tiến bộ nhất với điểm số 0.1081 (năm 2005 là 0.0489 và năm 2004 là 0.040). Tuy nhiên, chỉ số nguồn nhân lực lại thể hiện sự sụt giảm (0.815 điểm) so với các năm trước (năm 2005 là 0.82 và năm 2004 là 0.83). "GD&Đ đang 'có vấn đề'. Chính sách đào tạo nguồn nhân lực CNTT theo kiểu "lộ trình" đang cản trở lớn tới sự phát triển của CNTT-TT Việt Nam", ông Lê Trường Tùng nhấn mạnh. Còn Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng nhận xét: "Bài toán nguồn nhân lực CNTT đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết".

Tuy có sự gia tăng đáng kể về chỉ số, song nhìn trong bức tranh tổng thể về xây dựng Chính phủ điện tử trong khu vực ASEAN, Việt Nam chỉ xếp hạng 6/11 quốc gia, đứng sau Singapore (xếp thứ 23), Malaysia (34), Thái Lan (64), Philippines (66) và Brunei (87).

Một xếp hạng khác cũng rất được quan tâm là đánh giá về tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm. Theo bản báo cáo do Liên minh Doanh nghiệp Phần mềm (BSA) và Hãng Dữ liệu Quốc tế (IDC) công bố tháng 4/2008, tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm của Việt Nam là 85%, giảm 3% so với năm trước đó, và ở vị trí trong top 11 trên bảng xếp hạng. "Sau 3 năm, Việt Nam đã giảm được tỷ lệ này tới 7% và từ nước đứng đầu danh sách vi phạm bản quyền phần mềm, đến nay Việt Nam đã nằm ngoài danh sách top 10 nước đứng đầu", ông Tùng cho biết.

Rõ ràng, vị thế của Việt Nam đang tiếp tục được cải thiện trên bản đồ CNTT thế giới với hầu hết các chỉ tiêu đều thể hiện được tính khả quan. "Tuy nhiên, khi sự phát triển của CNTT gắn chặt với sự phát triển kinh tế và nhiều yếu tố liên quan đến chất lượng tăng trưởng được bổ sung thêm thì Việt Nam đang đứng trước không ít thách thức trong việc tiếp tục cải thiện vị thế CNTT của mình trên bản đồ toàn cầu", ông Lê Trường Tùng nhận định.

tiếp tục đầu tư IDG 500 triệu USD vào Việt Nam

Trong chuyến thăm Việt Nam tham dự Hội thảo VIO 2008 và Triển lãm quốc tế Vietnam Computer Electronics World Expo 2008 (VCW 2008), ông Patrick J. McGovern, nhà sáng lập và là Chủ tịch Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG) đã công bố trong thời gian tới, IDG sẽ tiếp tục đầu tư khoảng 500 triệu USD vào Việt Nam.

Ông McGovern cho hay, bắt đầu từ năm 2004, IDG đã lập quỹ đầu tư 100 triệu USD để đầu tư vào thị trường Việt Nam. Đến thời điểm này, Quỹ đầu tư của IDG đã đầu tư vào 39 công ty với lượng vốn giải ngân khoảng 50 triệu USD. Phần còn lại (50 triệu USD) IDG sẽ tiếp tục dành để đầu tư vào những công ty này, giúp họ phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Những công ty mà IDG đã đầu tư đang hoạt động rất tốt, với mức tăng trưởng doanh thu 25-35%/năm và giá trị công ty tăng khoảng 35-40%/năm.



Điển hình là Vina Games - một trong những công ty đầu tiên mà chúng tôi đầu tư - doanh thu trong năm đầu tiên khoảng 200 ngàn USD, 2 năm sau công ty đã đạt doanh thu khoảng 42 triệu USD, một sự tăng trưởng gấp hơn 200 lần.

"Trong thời gian tới, chúng tôi có kế hoạch lập thêm một quỹ đầu tư khoảng 200 triệu USD, dành để đầu tư cho khoảng 40-50 công ty khác. Trong đó, 40% tập trung vào

những công ty hoạt động trong lĩnh vực Internet (online game, tìm kiếm...), 25% vào các công ty dịch vụ giá trị gia tăng trong ngành viễn thông; 35% tập trung đầu tư vào các hệ thống phần mềm dành cho các doanh nghiệp, về bảo mật, an ninh.

Năm 2010, IDG sẽ thành lập Quỹ tăng trưởng (Growth Fund) 300 triệu USD, tập trung tái đầu tư vào những công ty trước đây mà họ đã đầu tư, giúp các công ty này tăng

trưởng hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh, tìm kênh phân phối, tiếp thị... Dự kiến đến cuối năm 2013, đầu năm 2014 IDG sẽ giải ngân xong nguồn vốn của những quỹ này.

Ngoài Việt Nam, IDG cũng lập những quỹ đầu tư ở các quốc gia khác như Hàn Quốc, Ấn Độ, khu vực Bắc Mỹ... "Tuy nhiên, chúng tôi rất hài lòng về những dự án đầu tư của chúng tôi vào các công ty ở Việt Nam. Các công ty mà chúng tôi đã đầu tư đã đạt tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 30-40%/năm, và họ thu hút được khoảng 15.000 nhân công làm việc cho các công ty này. Tôi hài lòng về sự đóng góp của họ cho nền kinh tế Việt Nam", ông Patrick J. McGovern nhận xét. Vị chủ tịch IDG cũng bày tỏ sự hài lòng về những tố chất mà các doanh nhân Việt Nam thể hiện, đó là sự cần cù, cố gắng, tâm huyết cho những dự án nhỏ của mình.

"Hội nhập cùng VNemart" là tên gọi của chương trình khuyến mại đặc biệt của Viện Tin học Doanh nghiệp (ITB) dành cho cách khách hàng đăng ký Gói dịch vụ GOLD của Sàn giao dịch thương mại điện tử B2B VNemart. Theo chương trình này, mỗi doanh nghiệp đăng ký tham gia, ngoài các lợi ích có sẵn của gói dịch vụ GOLD, khách hàng còn được nhận thêm một bộ CD "Cẩm nang hội nhập" do Viện Tin học Doanh nghiệp - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (ITB - VCCI) phát hành.

Với một lượng kiến thức đồ sộ khoảng 40.000 trang văn bản, bộ CD sẽ cung cấp tất cả những thông tin thiết thực nhất về hội nhập kinh tế quốc tế cũng như giúp các doanh nghiệp hiểu được lợi ích của hội nhập và muốn hội nhập thì doanh nghiệp cần phải làm gì.

Hội nhập cùng



Nội dung chính của bộ CD "Cẩm nang hội nhập" gồm:

Phần 1 - Hội nhập - Những điều cần biết

Phần 2 - Hành trang doanh nghiệp

Phần 3 - Pháp luật thương mại Việt Nam và Tập quán thương mại quốc tế

Phần 4 - Hội nhập và vấn đề sở hữu trí tuệ

Phần 5 - Hồ sơ thị trường

Viện Tin học Doanh nghiệp hy vọng bộ CD "Cẩm nang hội nhập" - sản phẩm kết hợp của trí tuệ và tâm huyết cùng với Gói dịch vụ GOLD của Sàn giao dịch TMĐT VNemart sẽ góp phần không nhỏ giúp các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng tự tin và vững vàng trên con đường

tiến tới hội nhập kinh tế quốc tế.

Chương trình bắt đầu từ ngày 18/03/2008.

Các DN quan tâm có liên lạc với chúng tôi để đăng ký qua địa chỉ:

Ban quản trị Sàn giao dịch VNemart

Địa chỉ: Tầng 4, Trung tâm thương mại quốc tế

Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Tel: (84-4) 5.771454 - Máy lẻ 118

Fax: (84-4) 5.742 622

Email: service@vnemart.com.vn

Yahoo messenger: vnemart2006

Website: <http://www.vnemart.com.vn>

Ban Quản lý Các khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội:



Sẽ cấp phép đầu tư qua mạng

Là cầu nối giữa các nhà đầu tư với chính quyền thành phố, nhưng tại sao đến thời điểm này BQL mới xây dựng website?

Liệu có chậm trễ quá không, thưa ông?

Từ năm 2004, BQL đã tính đến việc lập website. Tuy nhiên, tại thời điểm đó UBND TP. Hà Nội lại chủ trương một số đơn vị hành chính sự nghiệp dùng chung cổng giao tiếp điện tử của TP tại địa chỉ www.hanoi.gov.vn.

Song khi đi vào thực tế, hoạt động của cổng thông tin này không đạt hiệu quả như mong muốn: BQL không có điều kiện giới thiệu chi tiết các thông tin từng doanh nghiệp, việc truy cập bị chậm... gây ra những phiền toái cho doanh nghiệp quan tâm truy cập cũng như cơ quan chủ quản. Trước những hạn chế đó, năm 2007 UBND thành phố đã cho phép BQL thành lập cổng giao tiếp điện tử riêng. Nhưng do kinh phí giải ngân chậm, cùng một số vấn đề khác, nên đến bây giờ website mới trong giai đoạn xây dựng và làm thủ tục đăng kí. Dự kiến, đến cuối năm 2008 chúng tôi sẽ hoàn tất để đưa vào sử dụng.

Rút kinh nghiệm cổng thông tin của một số ban, ngành thời gian qua hoạt động kém hiệu quả, BQL đề ra chiến lược gì cho website?

Hà Nội là một điểm đầu tư lớn của cả nước với các Khu công nghiệp (KCN) như Thăng Long, Nội Bài, Nam Thăng Long, Hà Nội - Đà Tư, Sài Đồng... cùng hàng trăm doanh

Ban Quản lý (BQL) Các khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đang gấp rút xây dựng cổng giao tiếp điện tử, xúc tiến triển khai một số phần mềm hỗ trợ hoạt động. Chúng tôi đã trao đổi với ông Phí Ngọc Hà - Phụ trách dự án - về các vấn đề này.

ng nghiệp, tập đoàn lớn như Canon, Sumi Hanel, Sumitomo Bekerlite, Denso..., doanh thu từ vài chục đến hàng trăm triệu USD mỗi năm. Do vậy, để xứng tầm quy mô của một BQL tầm cỡ và tránh tình trạng cổng giao tiếp điện tử hoạt động kém hiệu quả, BQL sẽ lập ra một tổ chuyên trách với chuyên viên kỹ thuật CNTT, người biên tập dưới sự chỉ đạo và chịu trách nhiệm của đồng chí trưởng Ban.

Ngoài việc đưa lên nội dung cần thiết như giới thiệu BQL, các công ty, quy mô các khu công nghiệp, chế xuất, để nguồn thông tin được phong phú, BQL sẽ đề nghị chính các

doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp, chế xuất cùng phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin định kỳ để có thể cập nhật liên tục, phản ánh thiết thực hơn tình hình hoạt động...

Đối với các doanh nghiệp xin cấp phép đầu tư, vấn đề tìm hiểu và làm thủ tục hành chính luôn mất rất nhiều thời gian, công sức. Vậy cổng thông tin của Ban sẽ hỗ trợ được gì?

Đây chính là vấn đề hàng đầu được lãnh đạo BQL đặt ra khi thành lập cổng giao tiếp - tức là web phải hữu ích, thiết thực cho nhà đầu tư.

Dự kiến, sau khi đưa lên

hướng dẫn tổng quát quy trình đầu tư (như đăng ký đầu tư ở đâu, các bước hoàn tất thủ tục đăng ký...), và nếu không gặp trở ngại, tiến tới web sẽ tích hợp phần mềm hỗ trợ cấp giấy phép đầu tư qua mạng từ năm 2009. Điều này sẽ thực sự hữu ích cho các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, thuận lợi hơn khi tìm hiểu thủ tục hành chính. Qua mạng, họ có thể nghiên cứu kĩ lưỡng và chuẩn bị sẵn hồ sơ theo mẫu để gửi cho BQL thụ lý; khi đến Việt Nam việc hoàn thiện thủ tục cấp phép đầu tư sẽ dễ dàng hơn, đỡ phải đi lại nhiều.

Xác định rõ những lợi ích của CNTT mang lại, hiện nay BQL cũng đang xúc tiến để mời nhà cung cấp phần mềm lập đề cương chi tiết phần mềm điều hành hoạt động cho BQL. Theo kế hoạch, trong năm 2008 cũng phải xong.

Cảm ơn ông!



TIN TỨC

Bộ TT&TT tổ chức Giải thưởng CNTT-TT Việt Nam 2008

Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp vừa ký Quyết định số 950/QĐ-BTTTT ngày 30/6 về việc Tổ chức Giải thưởng CNTT-TT Việt Nam 2008 (tên tiếng Anh của Giải thưởng là Vietnam ICT Award). Theo đó, Bộ TT&TT xét tặng Giải thưởng này cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT có thành tích xuất sắc trong năm, có các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ phục vụ khách hàng với chất lượng cao nhất; và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng CNTT hiệu quả để phục vụ nhu cầu của nhân dân, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế.

Giải thưởng tầm quy

mô quốc gia này sẽ được tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 2008. Báo Bưu điện Việt Nam được giao làm làm cơ quan thường trực Giải thưởng, có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong Bộ TT&TT tham mưu cho Bộ trong việc tổ chức xét chọn và tổ chức trao tặng Giải thưởng.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký Quyết định số 961/QĐ-BTTTT ngày 1/7/2008, thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Giải thưởng CNTT-TT Việt Nam năm 2008. Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai làm Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức Giải thưởng này.

Khởi công xây dựng Công viên phần mềm Thủ Thiêm

Ngày 19/7, Công ty TNHH TA Associates VN - liên doanh giữa Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigon Tel) và Tập đoàn Teco (Đài Loan) - đã chính thức khởi công xây dựng Công viên phần mềm Thủ Thiêm. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến dự và nhấn nút lệnh khởi công.

Dự án có tổng vốn đầu tư trên 1,2 tỉ USD, trong đó Teco góp 80% vốn, triển khai trên diện tích 16ha nằm giữa trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm, thuộc P.An Lợi Đông, Q.2. Dự án được chia thành ba giai đoạn và thực hiện từ nay đến năm 2015.

Theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Bích Đạt, khi hoàn thành đây sẽ là trung tâm phần mềm hiện đại có qui mô lớn nhất Việt Nam. Dự án sẽ tạo việc làm ổn định cho khoảng 40.000 lao động trong giai đoạn xây dựng. Trong giai đoạn vận hành sẽ có khoảng



70.000 lao động, trong đó kỹ sư và lập trình viên cao cấp khoảng 49.000 người và doanh số dự kiến 6,5 tỉ USD/năm.

Đây là công viên phần mềm thứ hai của TP. HCM sau Công viên phần mềm Quang Trung thành lập năm 2001 tại Q.12.

Tập đoàn Teco (Đài Loan) hiện quản lý Công viên phần mềm Nangkang, một trong ba công viên phần mềm thành công nhất thế giới với doanh số hàng năm khoảng 10 tỉ USD.

Nhiều thương hiệu mới xuất hiện tại trung tâm ITPC

Ngày 15/7, Công ty IDG Việt Nam và Trung tâm Xúc tiến Thương mại TP. HCM (ITPC) đã chính thức khai trương Trung tâm trưng bày sản phẩm các thiết bị CNTT - TT tại 92-96 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM.



Trung tâm được xây dựng với mục tiêu quảng bá các thương hiệu đang có mặt tại thị trường Việt Nam. Ngay trong buổi khai trương, sự xuất hiện một số sản phẩm mới như Packard Bell (thương hiệu máy tính đầu tiên đến từ Châu Âu), Axioo đã thu hút rất đông khách tham quan. Ngoài ra, ITPC còn có sự góp mặt của một số ISP như SPT, VDC... Sắp tới, trung tâm dự kiến sẽ trưng bày thêm các sản phẩm phần mềm, tài liệu, các chương trình giảng dạy và học tập liên quan đến lĩnh vực CNTT - TT.

VOCI

UNemart
MAKING ONLINE TRADE SUCCESS

Bản tin Ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp được phát hành với sự hợp tác của Viện Tin Học Doanh Nghiệp, thuộc phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng tập đoàn Intel Việt Nam. Mục tiêu của bản tin nhằm cung cấp thông tin trợ giúp các doanh nghiệp tìm hiểu khả năng và lợi ích của ứng dụng CNTT trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, kinh doanh, sản xuất. Bản tin được xuất bản thường kỳ hàng tháng với nội dung về các giải pháp CNTT giải quyết các vấn đề kinh doanh, đưa ra các kết quả nghiên cứu về CNTT, cung cấp các trường hợp điển hình về ứng dụng CNTT, tạo một diễn đàn trao đổi giữa ngành CNTT với các ngành kinh tế khác.

Tổ chức và thực hiện: Viện Tin học Doanh nghiệp và Báo Bưu Điện Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 4, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 5742187 - Fax: (84-4) 5742622 - Email: contact@itb.com.vn

Số lượng: 6000 bản, giấy phép xuất bản số 48/GP-XBBT của Bộ VHTT cấp ngày 20/10/2005